

Số: 74/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 07 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, được ngoài công lập năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC, NGOÀI CÔNG LẬP NĂM 2014

Cùng với xu thế xã hội hoá các ngành nghề, với mục tiêu cung cấp hệ thống các cơ sở y tế phục vụ tốt cho tất cả các đối tượng trong xã hội, giúp người dân được chăm sóc, bảo vệ và tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi. Trong thời gian qua, song song với các cơ sở y tế công lập, các cơ sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện đã và đang phát triển về cả số lượng và chất lượng phục vụ với nhiều loại hình. Đến cuối năm 2014, toàn huyện có 96 cơ sở hành nghề y, dược tư ngoài công lập (tăng 16 cơ sở so với năm 2013) và phân bố như sau:

TT	Xã, thị trấn	Tổng số cơ sở	Phân theo loại hình hành nghề							
			PK Đa khoa	PK Chuyên khoa	Siêu âm, xét nghiệm	D/v y tế	Y học cổ truyền	Nhà thuốc	Quầy thuốc	Dại lý thuốc
1	Phước Thành	5		1			1		2	1
2	Phước An	5		2					1	2
3	Diêu Trì	21	1	7	1		4	3	5	
4	Tuy Phước	22		6	2	1	3		7	3
5	Phước Lộc	8							7	1
6	Phước Nghĩa	1							1	
7	Phước Hiệp	2							1	1
8	Phước Thuận	6		1		1	3			1
9	Phước Sơn	10		2		1			4	3
10	Phước Hòa	8		1			1		4	2
11	Phước Thắng	1		1						
12	Phước Quang	3					1		1	1
13	Phước Hưng	4					1		3	
	Tổng	96	1	21	3	3	14	3	36	15

Cùng với hệ thống y tế công lập, y tế ngoài công lập đã góp phần quan trọng trong việc cấp cứu, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhìn chung, các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn đã thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Tuy nhiên, theo số thống kê chưa đầy đủ của các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn có cá nhân hành nghề y, dược chưa có phép và không đủ điều kiện để cấp phép. Các cá nhân phần lớn là cán bộ y tế thôn, y tế xã, y tế huyện làm thêm tại nhà, y tế thôn kết hợp thực hiện nhiệm vụ dược giao theo Thông tư 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 với bán thuốc cho người dân tại địa bàn

TT	Xã, thị trấn	Không phép	Đã ký cam kết
1	Phước Thành	5	5
2	Phước An	3	3
3	Điều Tri	7	7
4	Tuy Phước	0	0
5	Phước Lộc	2	2
6	Phước Nghĩa	5	5
7	Phước Hiệp	8	8
8	Phước Thuận	0	0
9	Phước Sơn	25	22
10	Phước Hòa	19	7
11	Phước Thắng	14	7
12	Phước Quang	20	17
13	Phước Hưng	11	11
	Tổng	119	94

Hiện nay trên địa bàn huyện có 108 viên chức y tế xã, thị trấn (đạt 93,1%) và 135 viên chức y tế huyện (90%) được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề.

172 y tế thôn và 40 lương y trên địa bàn huyện không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Đứng trước thực trạng trên để bảo vệ sức khỏe cho người dân, trong năm 2014, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chỉ đạo các hoạt động quản lý nhà nước về y tế tư nhân trên địa bàn huyện đạt được những kết quả sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập như Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm năm 2014, các công văn, thông báo kết luận

của lãnh đạo UBND huyện về chỉ đạo tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập.

Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hành nghề y dược ngoài công lập năm 2013 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014 cho lãnh đạo các phòng ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, lãnh đạo UBND, Trường trạm y tế 13 xã, thị trấn và 80 cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Hội Đông y huyện vận động các hội viên thực hiện đúng Điều lệ Hội Đông y huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-CTUBND ngày 10/01/2012.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện về quản lý rác thải y tế, quản lý viên chức trong việc chấp hành pháp luật về hành nghề y dược ngoài công lập, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ môi trường.

Định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực y tế; Viết tin, bài, phối hợp nội dung với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền trên sóng phát thanh trong chuyên mục sức khỏe và đời sống, trong các đợt cao điểm...

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định

- Về kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước tại UBND và Trạm Y tế xã, thị trấn

Năm 2014, tổ chức 01 đợt giám sát về hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế tại các xã, thị trấn để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực y tế trong đó có công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập

- Về kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập

+ Chỉ đạo Đoàn kiểm tra hành nghề y dược tư nhân của huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cơ sở hoạt động theo quy định pháp luật và phạm vi hành nghề, kiểm tra công tác quản lý các thuốc gây nghiện hướng thần, các thuốc không đạt tiêu chuẩn công bố, thuốc giả, việc xử lý rác thải y tế và giá ...

Trong năm đã tổ chức 2 đợt kiểm tra và phối hợp với hoạt động y tế công tư trong phòng chống lao tổ chức giám sát hàng tháng kết quả đã kiểm tra, giám sát tại 76 cơ sở.

+ Đoàn kiểm tra 13/13 xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ sở và các cá nhân không phép. Kết quả kiểm tra xã, thị trấn chủ yếu nhắc nhở, chưa có xử lý hành chính.

TT	Xã, Thị Trấn	Số cơ sở, cá nhân được kiểm tra	Kết quả kiểm tra		Ghi chú
			Nhắc nhở	xử phạt	
1	Phước Thành	6	6		
2	Phước An	7	7		
3	Diêu Trì	6	6		
4	Tuy Phước	0	0		
5	Phước Lộc	12	12		
6	Phước Nghĩa	0	0		
7	Phước Hiệp	5	5		
8	Phước Thuận	5	5		
9	Phước Sơn	6	6		
10	Phước Hòa	10	10		
11	Phước Thắng	0	0		
12	Phước Quang	4	4		
13	Phước Hưng	13	13		
	Tổng	74	74	0	

(Tổng hợp tình hình kiểm tra, giám sát hành nghề y, dược tư nhân của xã, thị trấn năm 2014)

+ Phối hợp cùng với Viện nghiên cứu chính sách y tế của Bộ Y tế tổ chức các hoạt động điều tra cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện;

- Về tổ chức thẩm định cơ sở đủ điều kiện theo ủy quyền của Sở Y tế :

+ UBND huyện ban hành quy trình thẩm định cơ sở đủ điều kiện theo tiêu chuẩn ISSO: 2008 và niêm yết công khai tại Văn phòng 01 cửa và Phòng Y tế huyện

+ Trong thời gian qua, Đoàn thẩm định của huyện đã tổ chức thẩm định 02 đại lý thuốc theo đúng quy trình và đúng thời gian qui định.

STT	Năm	Số lượng cơ sở thẩm định	Số lượng cơ sở đủ điều kiện	Thời gian qui định
1	2014	2	2	Trước thời gian qui định.

4. Công tác khác

Tổ chức gặp mặt các thầy thuốc ngoài công lập và Trường trạm y tế nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2);

Triển khai các hoạt động phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao tại 33 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; tổ chức họp mặt giao ban và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với cơ sở y tế ngoài công lập tham gia PPM và Ban Điều hành của huyện, tỉnh;

Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm cho các nhà thuốc, đại lý, quầy thuốc có bán thực phẩm chức năng.

4. Đánh giá chung

Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập đạt được những kết quả trên là nhờ:

- Các cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND và các ban, ngành liên quan đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo;

- Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động theo quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập, góp phần giảm tải cho bệnh viện huyện, giải quyết kịp thời nhu cầu về khám chữa bệnh cũng như cung ứng thuốc, vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội hóa về y tế;

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng của các cơ sở y tế ngoài công lập ngày càng cao đã thu hút người dân do vậy số cơ sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện ngày càng tăng về số lượng, chất lượng phục vụ và qui mô hoạt động.

Song song với những kết quả đạt được, công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập còn gặp một số khó khăn, tồn tại :

- Đối với các cơ sở có phép

+ Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập chưa thông tin kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch về Phòng Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn;

+ Ý thức chấp hành của một số cá nhân hành nghề y ngoài công lập trong việc xử lý rác thải y tế chưa đúng qui định;

- Đối với các cá nhân hành nghề không phép :

+ Phần lớn các cá nhân hành nghề không phép là cán bộ y tế thôn, xã, huyện kết hợp giữa công và tư trong hành nghề... hoạt động lén lút, nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó khung xử lý vi phạm hành chính đối với hành nghề y dược ngoài công lập rất cao, khi ban hành Quyết định xử lý hành chính khó thực hiện.

+ Nhu cầu, nhận thức, hoàn cảnh kinh tế khó khăn của một số bộ phận người dân đã tạo điều kiện cho một số cá nhân hành nghề không phép hoạt động.

*Nguyên nhân khó khăn, tồn tại

- Đối với cơ sở có phép:

+ Công tác báo cáo của các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện chưa tốt và chưa có qui định cụ thể nên khó thực hiện.

- Đối với cơ sở không phép:

+ Trạm Y tế chưa tham mưu tích cực cho UBND trong việc quản lý hành nghề y dược tư nhân, việc chấp hành pháp luật của một số cán bộ y tế từ huyện đến thôn, một số cán bộ lãnh đạo Trạm Y tế chưa gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật về hành nghề y dược ngoài công lập.

+ Qui định chức năng nhiệm vụ của y tế thôn tại điểm d, khoản 1, điều 4 Thông tư 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế qui định nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản là thực hiện sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường tại cộng đồng và được trang bị túi y tế thôn (với các dụng cụ như bộ huyết áp, ống nhiệt, bơm kim tiêm, bông, băng, cùn, gạc, nẹp cố định xương...). Cho nên một số nhân viên y tế thôn kết hợp với thực hiện nhiệm vụ và hành nghề tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP NĂM 2015

I. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức và hướng dẫn các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện được quản lý và hoạt động theo đúng pháp luật.

80 % cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được kiểm tra, nhắc nhở.

II. Các hoạt động và giải pháp thực hiện

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân;

2. Tổ chức tập huấn, triển khai công tác báo cáo theo qui định của Bộ Y tế cho các cơ sở y tế ngoài công lập; Triển khai lồng ghép các hoạt động của chương trình phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao với việc quản lý các cơ sở;

3. Phối hợp Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện giáo dục cán bộ viên chức trực thuộc chấp hành đúng Luật khám bệnh chữa bệnh; tổ chức đăng ký khi có hành nghề và hành nghề trong phạm vi cho phép;

4. Chỉ đạo các đơn vị liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; Cùng cơ đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; Nghiêm cấm các cá nhân bán thuốc không phép tại các chợ và treo biển quảng cáo không phép trên địa bàn.

5. Chỉ đạo Phòng Y tế hướng dẫn người dân các thủ tục đăng ký đề Sở Y tế cấp giấy phép hành nghề khi có yêu cầu; Tổ chức và phối hợp thẩm định các cơ sở theo chỉ đạo của Sở Y tế;

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Y tế có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kiểm tra cho những người trực tiếp quản lý, nhất là các Đoàn kiểm tra ở các xã, thị trấn; Thanh tra Sở Y tế

nên có thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính của các cơ sở trên địa bàn huyện vi phạm để phối hợp quản lý. *trần*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Y tế (b/c);
- TT. HU;
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHẠM TÍCH HIẾU



lu
Phạm Tích Hiếu

